



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

## Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (tháng 5/1971)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII được tiến hành từ ngày 28/5 đến ngày 1/6/1971 tại Hội trường Ủy ban hành chính tỉnh. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu. Đại hội đã thảo luận báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội tháng 3/1969; đồng thời, đề ra phương hướng và nhiệm vụ chung của Đảng bộ trong thời gian tới. Đại hội xác định trong ba năm tới tiếp tục đẩy mạnh ba cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, lấy cách mạng kỹ thuật làm then chốt, ra sức phấn đấu tạo ra cho được một chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc, đưa mọi mặt hoạt động trong tỉnh tiến lên một bước phát triển mới... Trọng tâm là phấn đấu giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng, đưa nhanh chăn nuôi trở thành một ngành sản xuất chính, trên cơ sở đó đẩy mạnh toàn bộ các hoạt động khác cũng phát triển mạnh mẽ, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu chi viện cho tiền tuyến và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho nền kinh tế trong tình, nâng cao một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí, trong đó 25 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lương Quang Chất được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(còn nữa)



Một góc thành phố Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

**Đ**ảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 127 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 4.066 đảng viên. Ông Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối đã họp, thống nhất chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh.

Do tác động của dịch Covid-19, thời gian qua nhiều doanh nghiệp trong khối gặp khó khăn. Điển hình như Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thời trang MXP cuối năm 2019 có hơn 16.000 lao động song đến nay giảm còn hơn 15.000 lao động. Nguồn hàng cũng chỉ còn đến tháng 10/2020 và chưa có các nguồn hàng tiếp theo bởi thị trường chủ yếu là Mỹ và châu Âu trong khi hai thị trường này lại bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Còn Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long, trong quý I/2020 đã nhận được đơn hàng lớn để chuẩn bị cho Thế vận hội ở Nhật Bản, tuy nhiên sự kiện thể thao này đã bị hoãn do dịch Covid-19 bùng phát nên kéo theo hàng chục tỷ tiền hàng của doanh nghiệp bị ách tắc, công nhân phải nghỉ luân phiên với mức lương thấp. Các doanh nghiệp

## ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

# Tạo khí thế thi đua ngay từ đầu nhiệm kỳ

Với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình hành động, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu nhiệm kỳ.

dịch vụ, nhà hàng mặc dù đã khởi động lại nhưng cũng hoạt động ở mức cầm chừng. Các doanh nghiệp vật liệu xây dựng có thuận lợi hơn bởi hàng Trung Quốc không xuất sang được nhưng lại bị đối tác trong nước ép giá. Tuy nhiên, do nguồn hàng tổn động nhiều, lãi suất ngân hàng và để bảo đảm việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp vẫn phải giảm giá thành để tiêu thụ sản phẩm... Trước thực trạng đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã chủ động nắm bắt, chia sẻ với khó khăn của các doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi các đơn vị trong khối có thể mạnh hỗ trợ lẫn nhau như về vốn, giảm lãi suất, đảo hạn vốn vay. Ngoài ra, Đảng ủy Khối cũng làm việc với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Đảng ủy tổ chức các lớp bồi



Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thăm dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH HNP (Vũ Thu).

dưỡng nhận thức về Đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên và bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới, đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong thời gian tới sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí trong cấp ủy các cấp của Đảng bộ Khối. Đồng thời, tiến hành

khảo sát công tác xây dựng Đảng nói chung; chỉ đạo rà soát cập nhật bổ sung hồ sơ cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ

XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những kết quả bước đầu cho thấy quyết tâm của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THU THỦY

# Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân



Người dân khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Mắt Thái Bình.

Những năm qua, việc triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020, công tác BHYT đã đạt được những kết quả tích cực. Thái Bình đang có những bước tiến nhanh, vững chắc trên lộ trình hướng tới BHYT toàn dân.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút người dân tham gia BHYT. Hiện toàn huyện có 207.424 người tham gia, đạt 98% kế hoạch năm 2020, chiếm gần 90% dân số toàn huyện, là một trong những huyện có số người tham gia BHYT dẫn đầu tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Khải, Phó Giám đốc BHXH huyện cho biết: Đạt được kết quả trên, BHXH huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện đưa các chỉ tiêu về BHYT làm tiêu chí đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng địa phương. Phân công cán bộ bám sát các xã, thị trấn vận động người dân tham gia BHYT. Thực hiện nghiêm công tác giám định, tăng cường ứng dụng công nghệ

thông tin nhằm bảo vệ quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) cho người dân. Qua đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác KCB, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thể BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất.

Thái Bình là tỉnh có dân số đông nhưng người dân khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ cao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển đối tượng tham gia BHYT. Ông Trần Thiên Thái, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để cụ thể hóa Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, BHXH tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, mở rộng và phát triển đối tượng, giải quyết kịp thời quyền lợi cho người tham gia. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về BHYT và việc thực hiện chính sách BHYT. Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh thường xuyên cập nhật đăng tải những quy định mới về chính sách BHYT. Đội ngũ cộng tác viên BHYT được tăng cường đến tận các thôn, tổ dân phố, cung cấp hàng triệu tờ rơi về BHYT để người dân tiếp cận chế độ, chính sách một cách nhanh nhất. Ngành BHXH đã tổ

chức ký kết các chương trình phối hợp phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách BHYT với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Đấy mạnh cả cách thức thực hành chính, giao dịch điện tử, thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp giao dịch với cơ quan BHXH. Bên cạnh đó, ngành BHXH cũng chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện chính sách BHYT, bám sát chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V.

Với các giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21, công tác BHYT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2015, toàn tỉnh có 1.354.030 người tham gia BHYT, chiếm 75,66% dân số. Đến hết tháng 8/2020, đã có 1.601.100 người tham gia BHYT, chiếm 86,05% dân số toàn tỉnh. Cũng trong năm 2015, năm đầu tiên thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Thái Bình có 1.961.073 lượt KCB BHYT, với số tiền 995,5 tỷ đồng. Đến năm 2019, đã có 2.584.828 lượt KCB BHYT, với số tiền 1.995,9 tỷ đồng (tăng 623.755 lượt người). Riêng trong 8 tháng đầu năm 2020, quỹ BHYT

chi trả cho 1.474.923 lượt bệnh nhân KCB nội, ngoại trú, với số tiền 914,6 tỷ đồng. Trong đó, đã chi trả cho 1.858 lượt bệnh nhân có chi phí lớn từ 50 - 500 triệu đồng, đặc biệt có 1 bệnh nhân là trẻ em dưới 6 tuổi ở thành phố Thái Bình được quỹ BHYT chi trên 1,4 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc với ngành BHXH mới đây, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Công tác phát triển BHYT là một trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, thời gian tới, cả hệ thống chính trị phải đặc biệt quan tâm nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ngành BHXH đẩy mạnh quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, trọng tâm là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thông qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. UBND tỉnh cần có những chính sách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm tốt hơn nữa an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, ngành BHXH tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, tận dụng mọi diễn đàn để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông, lựa chọn hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên cơ sở trong tuyên truyền chính sách BHYT. Ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ KCB BHYT; tập trung xử lý các kiến nghị của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài. Quán triệt đội ngũ viên chức trong ngành không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần, thái độ, hướng tới sự hài lòng của đối tượng, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

THU TRANG

## PHỤ NỮ QUỲNH PHỤ

# Phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

Phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc, hội viên, phụ nữ huyện Quỳnh Phụ luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, từ đó nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Đầu không phải làm giàu với con số trăm triệu đồng một năm nhưng nghị lực, tinh thần vượt khó của chị Nguyễn Thị Bẩy, hội viên phụ nữ thôn Lương Mỹ, xã Quỳnh Hội khiến nhiều người cảm phục. Chồng mất khi chị Bẩy đang mang thai con gái út, con trai lớn vẫn còn thơ ấu, chị Bẩy không biết mình chị sẽ bắt đầu từ đâu để nuôi các con. Sau nhiều đêm trăn trở, với sự kết nối, tạo điều kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư chăn nuôi, trồng trọt. Chị cho biết, khu ruộng nhà chị chua, trũng, cấy lúa không hiệu quả, muốn cải tạo trồng cây ăn quả thì không có tiền. Lấy tiền dành dụm được và vay mượn thêm, chị thuê máy xúc đào ao lấy bùn, đất lấp vào ruộng. Khi bùn khô, chị tự san bùn, đất, tự mình đổ cột bê tông, tự mình chôn cột để trồng thanh long. Giống thanh long ruột tím ban đầu được mua với hơn 100 gốc, chị tự nhân giống ra trồng trên diện tích 2 sào với hơn 200 gốc. Bao mồ hôi, công sức của chị đã mang lại kết quả. Năm 2019, chị thu về hơn 52 triệu đồng từ thanh long. Ngoài trồng thanh long, với 3,5 sào lúa, 2 sào trồng ớt, rau thơm và thu nhập từ các loại cây ăn quả và chăn nuôi trong vườn nhà cũng mang lại thu nhập khá cho chị Bẩy. Chị Nguyễn Thị Mạn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Lương Mỹ cho biết: Ở thôn Lương Mỹ có một số phụ nữ đơn thân nhưng đã vượt lên khó khăn phát triển kinh tế, nuôi dạy các con trưởng thành. Vừa làm mẹ vừa làm bố, chị Bẩy cũng như các chị em khác luôn hướng con em mình nghị lực vượt khó, chia sẻ

bầu bạn với con để mẹ con hiểu nhau hơn. Vì thế, các con rất có ý thức tự lập trong cuộc sống. Gia đình chị Bẩy đã thoát nghèo; cùng với con, chị đã xây được nhà cửa khang trang. Cũng phát triển kinh tế từ nông nghiệp, chị Bẩy đang mang thai con gái út, con trai lớn vẫn còn thơ ấu, chị Bẩy không biết mình chị sẽ bắt đầu từ đâu để nuôi các con. Sau nhiều đêm trăn trở, với sự kết nối, tạo điều kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư chăn nuôi, trồng trọt. Chị cho biết, khu ruộng nhà chị chua, trũng, cấy lúa không hiệu quả, muốn cải tạo trồng cây ăn quả thì không có tiền. Lấy tiền dành dụm được và vay mượn thêm, chị thuê máy xúc đào ao lấy bùn, đất lấp vào ruộng. Khi bùn khô, chị tự san bùn, đất, tự mình đổ cột bê tông, tự mình chôn cột để trồng thanh long. Giống thanh long ruột tím ban đầu được mua với hơn 100 gốc, chị tự nhân giống ra trồng trên diện tích 2 sào với hơn 200 gốc. Bao mồ hôi, công sức của chị đã mang lại kết quả. Năm 2019, chị thu về hơn 52 triệu đồng từ thanh long. Ngoài trồng thanh long, với 3,5 sào lúa, 2 sào trồng ớt, rau thơm và thu nhập từ các loại cây ăn quả và chăn nuôi trong vườn nhà cũng mang lại thu nhập khá cho chị Bẩy. Chị Nguyễn Thị Mạn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Lương Mỹ cho biết: Ở thôn Lương Mỹ có một số phụ nữ đơn thân nhưng đã vượt lên khó khăn phát triển kinh tế, nuôi dạy các con trưởng thành. Vừa làm mẹ vừa làm bố, chị Bẩy cũng như các chị em khác luôn hướng con em mình nghị lực vượt khó, chia sẻ

để đóng hàng nông sản tạo việc làm cho nhiều lao động. Thực hiện dự án khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình, gia đình chị đồng thuận bàn giao 200m<sup>2</sup> ao và 720m<sup>2</sup> đất nông nghiệp cho dự án. Chị Biên cho biết: Kinh tế vững vàng rồi, mình có điều kiện hơn để chăm lo cho các con, vun vén cho tổ ấm của mình hơn. Con trai tôi đang học đại học, con gái đang học THPT.

Để tạo khí thế thi đua trong phát triển kinh tế, bên cạnh nỗ lực của bản thân mỗi hội viên, gia đình hội viên phụ nữ thì các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ chị em. Chi Đình Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trên tinh vực phát triển kinh tế, các cấp hội đã tập trung làm tốt công tác

tuyên truyền về đề án sản xuất, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng các loại vật tư phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, tập trung giúp phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Cũng từ phong trào thi đua phát triển kinh tế đã khơi dậy năng lực của chị em, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, khẳng định vị thế của phụ nữ.

QUẬN PHƯƠNG



Vượt qua khó khăn, chị Nguyễn Thị Bẩy - người bên phải, ở xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) đã thoát nghèo từ sản xuất nông nghiệp.